

ตารางที่ 5.1.6 แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ ของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิชา	ประเด็นความรู้ (ระดับด้าน เช่น การ ผลิตบัณฑิต/ด้าน การวิจัย/ด้านการ บริหารจัดการ)	ขอบเขต KM	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	การจัดเก็บ/การเผยแพร่	แนวปฏิบัติที่ดี (การนำไปใช้ประโยชน์)
บัณฑิตวิทยาลัย	ด้านงานวิจัย ระดับ บัณฑิตศึกษา และการผลิต บัณฑิต	หัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานได้จริง	การส่งเสริมสมรรถนะการ ทำวิทยานิพนธ์และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ	นักศึกษาสหศาสตร เพื่อการศึกษา รุ่น 3	<p>การเผยแพร่ นักศึกษาศาสาวิชาสหศาสตรเพื่อการศึกษาได้หัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง ได้ครบทุกท่าน ดังเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณวัฒนา 2. การพัฒนาระบบบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. เพื่อให้ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3.2. เพื่อให้ให้นักศึกษามีแนวทางที่ดีในการริเริ่มการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3.3. เพื่อให้ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ <p>1. ถ่ายทอดความรู้ และสัมมนา ร่วมกันระหว่างอาจารย์</p>

คณะวิชา	ประเด็นความรู้ (ระดับด้าน เช่น การ ผลิตบัณฑิต/ด้าน การวิจัย/ด้านการ บริหารจัดการ)	ขอบเขต KM	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	การจัดเก็บ/การเผยแพร่	แนวปฏิบัติที่ดี /การนำไปใช้ประโยชน์)
					3.การพัฒนาแบบจำลองการ เลือกศึกษาวิชาโท ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยใช้เทคนิคเหมือง ข้อมูล	นักศึกษา วิทยากร เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ และความ เข้าใจในการทำวิทยานิพนธ์หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกตัวอย่าง สรุบบทเรียน และ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อ นำไปสู่การ หาหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ 3.มอบหมายงานให้นักศึกษาไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และ นำเสนอประเด็นที่สนใจ 4.นำประเด็นที่สนใจมา สังเคราะห์ร่วมกัน 5.สรุปหัวข้อ และนำเสนอ

คณะวิชา	ประเด็นความรู้ (ระบุด้าน เช่น การ ผลิตบัณฑิต/ด้าน การวิจัย/ด้านการ บริหารจัดการ)	ขอบเขต KM	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	การจัดเก็บ/การเผยแพร่	แนวปฏิบัติที่ดี /การนำไปใช้ประโยชน์)
					4.พัฒนาระบบจัดเก็บ คลังข้อมูลดิจิทัล และระบบ ติดตาม ผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ ภาควิชา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	